

Suv หรือ...กั๊กกระสุนคั่นละ 55 ล้านบาท!!

นำเสนอเมื่อ : 24 ต.ค. 2552

โห.... Suv หรู กั๊กกระสุนคั่นละ 55 ล้านบาท!! คุณเห็นรึยัง



"ดาร์ตซ์ พรอมบรอน โมนาโก เรด ไดมอนด์ เอดิชั่น" เอสยูวีกั๊กกระสุนสุดหรู



เดลิแมร์ - บริษัททรูรัสเซี่ยเปิดตัวเอสยูวีกั๊กกระสุนสุดหรูราคา 55 ล้านบาทโดยประมาณ
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่จับจ๋อยมาก เพราะนอกจากจะใคร่ไปขับแล้ว ราคายังรวมวี๊ดกาแพงที่สุดในโลกอีกสามขวด

นอกจากเคลือบด้วยเส้นใยเคฟลาร์กั๊กกระสุนทั้งคันแล้ว ขอบหน้าต่างของ "ดาร์ตซ์ พรอมบรอน โมนาโก เรด ไดมอนด์ เอดิชั่น" ยังชุบทอง ท่อไอเสียทำจากทังสเตนล้วนๆ แผงหน้าปัดความเร็วฝั่งเพชร

เบาะที่นั่งทำจากวัสดุที่นุ่มที่สุด นั่นคือหนังจากอวัยวะเพศของปลาวาฬตัวผู้ ซึ่งโฆษกของ ดาร์ตซ์ คอมแบต เผยว่า ไต่แรงบันดาลใจมาจากเรือยอชต์ 'คริสตินา โอ' ของอริสโตเติล โอนาสซิส ที่เบาะสตูลหนาบารทำจากหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของปลาวาฬตัวผู้

"บางคนว่าเรบ้า แต่เราคิดว่าถ้าจะผลิตรถหรูก็ต้องทำให้หรูที่สุดไปเลย"

แต่ทั้งหมดนี้เทียบไม่ได้กับวี๊ดกาที่เป็นอนุทินหนัก ารมากับรถ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของดาร์ตซ์ คอมแบต ผู้ผลิตยานยนต์หุ้มเกราะให้แก่วลาดิมีร์ เลนิน, ลีโอน ทรอดสกี และซาร์นิโคลัส ในอดีต

ปีที่แล้ว รัสเซีย-บอลติกจำหน่ายในราคาขวดละ 790,000 ปอนด์ โดยเว็บไซต์ของผู้ผลิตแจ้งว่า แทนที่จะนำไปตี้ม ผู้ซื้อควรนำวี๊ดกาหมาแพงนี้ไปแสดงเป็นงานศิลปะ

เฉพาะตัวขวดที่เลียนแบบรูปทรงของหม้อน้ำรถยนต์ ทำจากเหรียญทองที่ผลิตออกมาระหว่างปี 1908-1912 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ดาร์ตซ์ผลิตรถออกมาคันแรก ส่วนฝาทำจากทองสีขาวและเหลืองฝั่งเพชรเป็นรูปนกอินทรี สีน้ำตาลของรัสเซีย

และสุดท้าย ตัวขวยยังทำจากแก้วกันกระสุนหนา 30 เซนติเมตร

รถสปอร์ตอเนกประสงค์ (เอสยูวี) และวี๊ดการุ่นนี้ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับงานแสดงรถยนต์หรูระดับเมกะเฮ็ก ซดลูซีฟ 'ท็อป มาร์กส' ที่โมนาโกเดือนเมษายนปีหน้า โดยจะมีการเปิดให้เจาชายอัลเบิร์ตแห่งโมนาโกได้ทอดพ ระเนตรเป็นกรณีพิเศษ ด้วย

ตัวรถเอสยูวีคันนี้หนัก 4 ตัน ไซ้เครื่องยนต์ V8 สมรรถนะ 450 แรงม้า นอกจากกระสุนธรรมดาแล้ว รถคันนี้ยังกันจรวดได้ด้วย

โฆษกของบริษัทเผยว่าเตรียมเปิดตัวโมเดลใหม่ในปี 2012 เฉพาะในละตินอเมริกาเท่านั้น

"รถรุ่นปี 2012 จะเป็นการรำลึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ทรอดูสก็เสียชีวิตในเม็กซิโกจากที่เจาหน้าแข็งในปี 1940 ดังนั้น เวอร์ชันที่จะส่งไปขายในละตินอเมริกาจึงจะมีที่เจาหน้าแข็งทองอกินันทนากการ ใจด้วย"

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 ตุลาคม 2552